

รายงานการถอดบทเรียน “โครงการจิตอาสาปันน้ำใจ” ปีงบประมาณ 2564

สำนักยาและวัตถุเสพติด

ที่มา

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบด้าน ทั้งด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาของโลกอยู่ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและเทคโนโลยี ทั้งต่อคุณภาพชีวิตของคนสัตว์ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการปรับตัวเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นั่นคือทางสายกลาง ความพอเพียง ความพอประมาณ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเสียสละต่อสังคม ดูแลคนสัตว์และสิ่งต่างๆรอบตัว และด้วยบุคลากรของสำนักยาและวัตถุเสพติดต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่การงาน จึงไม่ค่อยได้มีโอกาสทำกิจกรรมความร่วมมือกัน โดยคำนึงถึงปัญหาที่ยากแก่ ความดีที่ยากทำ ดังนั้นสำนักยาและวัตถุเสพติดจึงได้จัดทำ “โครงการจิตอาสาปันน้ำใจ” เพื่อให้บุคลากรของสำนักได้ทำกิจกรรมความร่วมมือกัน ก่อเกิดความสามัคคีในหน่วยงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม “โครงการจิตอาสาปันน้ำใจ” เกิดขึ้นเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ขอรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการให้เสร็จสิ้น เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 1 ทำให้ต้องหยุดชะงักไป มาปีงบประมาณ 2564 นี้ จึงได้ดำเนินการสานต่อให้เสร็จสิ้น

วิธีการดำเนินงาน

ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส และคัดแยกขยะ ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดแผนและกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดย

“โครงการจิตอาสาปันน้ำใจ” ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมการบริจาคเสื้อผ้าและของใช้ที่อยู่ในสภาพดี ส่งให้สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้
2. กิจกรรมการบริจาคเสื้อผ้าที่ชำรุด ส่งให้สถานสงเคราะห์สุนัข
3. กิจกรรมการแจกแอลกอฮอล์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
4. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ผลการดำเนินงาน

“โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจ”

กิจกรรมที่ 1 และ 2 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรและคณะทำงานของสำนักยาและวัตถุเสพติด ในการคัดแยกเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับมาเป็นจำนวนมาก โดยเสื้อผ้าและของใช้ที่อยู่ในสภาพดีส่งมอบให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว (รูปที่ 1) ส่วนเสื้อผ้าที่ชำรุดส่งมอบให้แก่บ้านน้องหมาป่ามณี มูลนิธิเดอะวอยล์ (รูปที่ 2 และ 3) กิจกรรมที่ 3 สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้ผลิตแอลกอฮอล์สเปรย์แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านที่ทำงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รูปที่ 4 และ 5) และกิจกรรมที่ 4 เพื่อนช่วยเพื่อน โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้ระดมทุนให้ความช่วยเหลือและสง่ากำลังใจให้อัต

ลูกจ้างประจำของสำนักฯ เนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีพ ได้ส่งมอบให้กับญาติรับแทน (รูปที่ 6 และ 7)



ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

จากการสนับสนุนของผู้บริหาร คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานคุณธรรมฯ และบุคลากรทุกฝ่ายของสำนักฯและวัตถุประสงค์ มีความสามัคคีกัน มีจิตอาสา สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

แนวทางการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ 2565

จัดทำโครงการแบ่งปันความรู้ จริยธรรมสร้างได้ด้วยมือเรา “อบรมบุคลากรดำเนินตามรอยพระยุคลบาทโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ “และการนำกลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit) ส่งเสริมการให้ด้วยพลังบวกมาใช้ในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่อไป”

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ

สำนักฯและวัตถุประสงค์ โทร.99095

ผู้ประสานงาน นางสาวสรลันนัต์ เผ่าพีชพันธุ์

โทร. 99162

e- mail : saralnun.p@dmsc,mail.go.th